

**ĐẢNG ỦY TCT HÀNG HẢI VIỆT NAM**  
**BAN TUYÊN GIÁO**

\*

Số 2471- CV/TGĐU

V/v hướng dẫn tuyên truyền những chủ đề lớn,  
trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc  
lần thứ XIV của Đảng và trang trí khánh tiết Đại  
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

*Kính gửi: Các tổ chức đảng trực thuộc*

Ngày 14/11/2024, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 20-HD/BTGDUK về việc tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và trang trí khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng uỷ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Hướng dẫn số 20-HD/BTGDUK đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền trên báo chí, tuyên truyền miệng; đưa nội dung tuyên truyền định hướng tại Hướng dẫn số 20-HD/BTGDUK vào các ấn phẩm tuyên truyền như: bản tin sinh hoạt chi bộ, bản tin nội bộ, trang thông tin,... Chỉ đạo, kiểm tra việc trang trí khánh tiết tại hội trường, phòng họp, phòng làm việc,... bảo đảm thực hiện nghiêm Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 105-CV/ĐUK của Ban Tuyên giáo trung ương; Công văn số 1624-CV/ĐUK Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng và nội dung Hướng dẫn số 20-HD/BTGDUK trong việc tổ chức trang trí khánh tiết Đại hội đảng các cấp, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng.

+ Thực hiện tốt việc nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh; chủ động, tích cực xây dựng các các phương án tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng, Nhà nước.

+ Động viên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo sức lan toả trong đời sống xã hội.

+ Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên

truyền; phát huy hiệu quả các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ lan toả thông tin tích cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, duy trì thường xuyên hoạt động “phủ xanh” thông tin tích cực; kết hợp hiệu quả “xây” và “chống” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

+ Các tạp chí, bản tin, trang thông tin, website nội bộ, cũng như bộ phận truyền thông tại các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, nhất là lộ trình triển khai các tuyến tin, bài về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV và Đại hội XIV của Đảng một cách bài bản, khoa học. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền, mở đợt cao điểm tuyên truyền đậm nét về kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ Tổng công ty, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng; đồng thời tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của ngành, đơn vị; những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

*(Gửi kèm theo Hướng dẫn số 20-HD/BTGDƯK ngày 14/11/2024 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương).*

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Thường vụ ĐU Tcty (để b/c);
- Các Ban TMGV ĐU Tcty (để phối hợp t/h);
- Văn phòng Tcty (để thực hiện);
- Lưu VT, Ban Tuyên giáo. M01.

**TRƯỞNG BAN**



**Lê Phan Linh**